



17 กันยายน 2558 หน้า 10

## เร่งออกหลักเกณฑ์ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร พัฒนารูรกิจยาง

● กยท. เร่งออกประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมเปิดทางให้เกษตรกรบริหารจัดการ-พัฒนารูรกิจยางให้เข้มแข็งด้วยตัวเอง เชื้อขึ้นทะเบียนแล้วชาวสวนยางได้อานิสงส์ทั่วหน้า

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของภาคการเกษตรไทยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการทำงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งจัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 กำหนด ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการยางพาราของประเทศ โดย

การขึ้นทะเบียนนี้จะทำให้เกิดการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากภาคการเกษตรกร มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวสวนยาง เพื่อมาบริหารร่วมกับทุกภาคส่วนในรูปของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ดบริหาร กยท.) จึงให้ กยท.เร่งเตรียมเสนอออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้เสร็จเรียบร้อยภายในเร็วๆ นี้

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างเพื่อนำเสนอเป็นประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยฉบับสมบูรณ์ โดยจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นที่ปรึกษาร่วมให้ความคิดเห็น เมื่อดำเนินการเรียบร้อย นอกจากจะได้ฐานข้อมูลของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อคัดสรรผู้แทนชาวสวนยางมาเป็นกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทยแล้ว ยังทำให้มีฐานข้อมูลยางพาราสำหรับใช้บริหารจัดการพร้อมทั้งวางแผนพัฒนายางพาราอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรักษาเสถียรภาพราคายางด้วย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการขึ้นทะเบียนดังกล่าว จะเป็นแนวทางสำคัญทำให้ชาวสวนยางได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง



17 กันยายน 2558 หน้า 23

## กยท. เดินเครื่องสร้างเสถียรภาพราคายาง แปรรูปลดส่งออกวัตถุดิบหนุนเป็น HUB ล้อยาง

เกษตรกรชาวสวนยางตบเท้าพบนายฯ ปลื้มผลงานแจ้งเกิด กยท. มั่นใจเอื้อประโยชน์หนุนไทยเป็น HUB ผลิตล้อยาง ด้านผู้ว่าฯ กยท. เดินหน้าส่งเสริม สนับสนุน การแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ลดการส่งออกวัตถุดิบ เน้นผลิตภัณฑ์แทน พร้อมเสนอรัฐชุดเซบายได้ ช่วยเกษตรกรช่วงราคาวิกฤต ฟันธงอนาคตยางไทยมีเสถียรภาพ

**นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง** ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอบคุณที่รัฐบาลผลักดันพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นจริงเพราะเป็น กฎหมายที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารยางพาราของประเทศมากขึ้น ซึ่งจะยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ชาวสวนยางให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน เนื่องจากมีการจัดสรรเงินจาก “กองทุนพัฒนายางพารา” มาดูแลสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางถึงร้อยละ 7 และดูแลองค์กรเกษตรกรอีกร้อยละ 3 ของเงินกองทุนที่จัดเก็บได้ในแต่ละปี พร้อมทั้งยังจะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งมาใช้ในการสนับสนุนและ ส่งเสริมการพัฒนายางพาราอีกด้วย “กยท. จะเป็นความหวังใหม่ที่จะทำให้ เกษตร-อุตสาหกรรมยางพาราของไทย เปลี่ยนโฉมไปจากเดิม จากที่เคยส่งออกวัตถุดิบจะพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อการส่งออกมากขึ้น โดยตั้งเป้าเบื้องต้นไว้ที่ 50:50 คือ ส่งออกใน รูปแบบวัตถุดิบร้อยละ 50 และส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์อีกร้อยละ 50 จากปัจจุบันการส่งออกยางพาราของไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบ ใช้ภายในประเทศร้อยละ 20 เท่านั้น” ผู้ว่าฯ กยท.กล่าว

นอกจากนี้ยังได้วางเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง(HUB) ผลิตล้อยางของภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพ ที่สามารถทำได้ เพราะมีความพร้อมทั้งวัตถุดิบ และเทคโนโลยีในการผลิต ที่สามารถพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับการ สนับสนุนเท่าที่ควร ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ กยท. อาจจะไปร่วมลงทุนกับบริษัทต่างประเทศ ตั้งโรงงานผลิตล้อยาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งยังจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้งานในประเทศมากขึ้น เช่น ใช้ทำถนน แผ่นปูสนามต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ในเรื่องการตลาดก็สำคัญ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นตลาดตั้งรับ เกษตรกรผลิตยางออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหน พอขาย ไม่ได้ก็นำไปเก็บ เก็บไว้นานๆยางก็เสื่อมคุณภาพ เนื่องจากผู้ผลิตกับผู้ซื้อไม่มาเชื่อมต่อกัน ซึ่ง กยท.จะเร่งดำเนินการให้ องค์กรเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ขาย กับ ผู้ซื้อซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างประเทศ ให้มาเจรจาธุรกิจการทำสัญญาซื้อขายยางพาราทั้งในระยะกลาง และระยะยาว

สำหรับในส่วนของเกษตรกร จะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางดิบ โดย กยท.เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถเข้าถึง เทคโนโลยีในการแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ หรือยางแผ่นรมควัน ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะขายยางได้ในราคาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์ เฉพาะหน้าที่ ราคายางพาราคงต่ำ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาไม่ถึง 50 บาทต่อกิโลกรัมในขณะนั้นนั้น กยท. กำลังพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือ โดยจะทำงาน ร่วมกับเกษตรกร ส่วนราชการในรูปแบบคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนกว่าสถานการณ์ ราคายางพาราจะเข้าสู่ภาวะปกติ “เมื่อมีการใช้งานในประเทศมากขึ้น มีการนำยางมีแปรรูปเพิ่มมูลค่าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จะส่งผลให้ปริมาณยางดิบที่ส่งออกลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้ในตลาดโลกยังคงเดิม กลไกทางการตลาดก็จะทำให้ยางมีราคาสูงขึ้น มีเสถียรภาพมากขึ้น เราจะมีอำนาจในการต่อรองราคาเพราะประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก” นายวีระศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย

17 กันยายน 2558 หน้า 8



ตัวแปรใหม่...

## จุด 'ราคาขาย' ดิ่งเหว

จนถึงวันนี้สถานการณ์ราคาขายในประเทศยังคงลุ่มลุกคลุกคลานหัวทิ่มต่ำไม่เห็นอนาคตเมื่อคืนปีราคาเคยพุ่งสูง 60 กว่าบาทต่อกิโลฯ ทุกวันนี้เหลือแค่ 40 กว่าบาทอย่างที่รู้กัน ผลพวงมาจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้น ราคาน้ำมันในตลาดโลก ดิ่งเหวส่งผลให้ราคาขายธรรมชาติดิ่งตาม โดยอัตโนมัติ ผสมโรงกับยางแผ่นรมควันที่อยู่ในสต็อกกระบายไม่ออกเหลือบานเบอะ 3 แสนกว่าตัน

แต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้มีปัจจัยที่คาดไม่ถึง เป็นผลพวงมาจาก "พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย" ฉบับใหม่ประกาศใช้เมื่อ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา ให้รวมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กสย.) องค์การสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยางบางส่วน เข้าด้วยกันในนาม "การยางแห่งประเทศไทย"

จนถึงวันนี้ ยังวุ่นวาย ยังจัด โครงสร้างองค์กร จัดสรรตำแหน่งไม่ลงตัว ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ตรงไหนหรืออีกนัยหนึ่งต้องบอกว่า ยังทะเลาะเรื่องตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ไม่เลิก สถานการณ์ในการยางฯ ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาจึงมีแต่ความวุ่นวายปั่นป่วนไม่มีใครทำงาน ทุกอย่างนิ่งสนิท งานไม่เดิน หรือเดินก็ต่างคนต่างเดินทางใครทางมัน

มีหน้าซ้ำหลังจาก "อำนวยการ ปะติเส" ต้องพ้นจากเก้าอี้ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรฯ ก็ไม่มีใครมาดูแลแทน กลายเป็นช่วง "สูญญากาศ" จึงหาคนทาบโต๊ะไม่ได้ ส่วนผู้ว่าฯ การยางฯ คนแรก "วีระศักดิ์ ขวัญเมือง" ก็เป็นคนนอกมาจากกองทุนอ้อยและน้ำตาล เคยบริหารคนแค่ 10 กว่าคนแต่ต้องมาดูแลคนเกือบๆ 3 พันคน ประกอบกับธรรมชาติของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลกับยางพารานั้นก็ต่างกันลิบลับ จึงยังจับต้นชนปลายไม่ถูก

ขณะที่โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย ชั่วราชการถึง 7 คน แต่ละคนล้วนเป็นระดับบิ๊กๆ ไม่มีผู้เรื่องอย่างจริงๆ แถมนี่ไม่มีเวลาดูแล ที่เหลือมาจากผู้ชำนาญการ 1 คน ผู้ประกอบการ 1 คน แม้จะมีผู้แทนเกษตรกรสวนยางอีก 5 คน แต่จะหวังพึ่งองค์กรชาวสวนยางมาเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาเหมือนที่ผ่านมา ก็ลำบากเพราะก็โดนปิดปากจากพ.ร.บ. ใหม่ที่มีเงินอุดหนุนให้กับสถาบันเกษตรกร 3% ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนกลายเป็นน้ำท่วมปาก พลั้วที่เคยเข้มแข็งก็กลายเป็นองค์กรที่อ่อนโยน

ชาวสวนยางรายย่อยถูกลอยแพ ไม่รู้ต้องก้มหน้ารับกรรมราคาขายโลกรึมละ 40 บาทไปอีกนานแค่ไหน

**ทวี มีเงิน**



17 กันยายน 2558 หน้า 8

## 3ชาติปลูกยางจับมือเพิ่มการใช้ในประเทศ

● **ประชุมภาคีผู้ปลูกยางพารา 3 ประเทศ** ร่วมวางแผนทางเพิ่มการใช้ยางจากเดิม 5% เป็น 10% หวังลดการพึ่งพาดตลาดส่งออก ช่วยชาวสวนยางมีตลาดเพิ่มขึ้น พร้อมเร่งศึกษาคาร์บอนเครดิตผลิตภัณฑ์ยาง ช่วยเพิ่มรายได้รายย่อยอีกทาง

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมภาคีประเทศผู้ปลูกยางพารา 3 ประเทศ ครั้งที่ 25 หรือ The 25th Meeting of International Tripartite Rubber Council (ITRC) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน ที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย มีมติเห็นชอบร่วมกันกำหนดเป้าหมายขยายการใช้ยางพาราแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 10% จากเดิมที่มีการใช้ไม่เกิน 5% โดยแนวทางการขยายการใช้ยางพารานั้น ทั้ง 3 ประเทศเห็นตรงกันว่า สามารถใช้ยางพาราลาดถนนทดแทนยางมะตอยได้ ซึ่งจะมีความคงทนสูงกว่า และยังสามารถใช้ยางพาราปูพื้นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น ตลอดจนใช้ปูพื้นคอกสัตว์เพื่อกันสั่นได้

“แต่ละประเทศจะต้องกำหนดมาตรการที่มีความชัดเจนในการขยายการใช้ยางพารา เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาดตลาดส่งออกและช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามมาเลเซียมีการกำหนดให้สถานพยาบาลของรัฐใช้ถุงมือที่ทำจากยางพารา โดยมีการศึกษามาตรฐานถุงมืออย่างที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย” นายสมชายกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เร่งรัดการศึกษาวจัยด้านคาร์บอนเครดิตของผลิตภัณฑ์ยางพาราแต่ละชนิด ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการปลูกยางอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้สวนยางพาราเป็นส่วนหนึ่งของตลาดคาร์บอนเครดิต จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และทั้ง 3 ประเทศยังมอบหมายให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดยางพาราในภูมิภาคอาเซียน คาดว่าผลการศึกษาดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในปี 2559 เพื่อให้เป็นตลาดสำหรับภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง



17 กันยายน 2558 หน้า 12



**ยื่นข้อเสนอ** เกษตรกรชาวสวนยางและ  
ปาล์มน้ำมัน 14 จังหวัดภาคใต้ จัดชุมนุมและมีมติ  
11 ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาคกต่ำ โดย  
นายอำนาจ ปะติเส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มารับ  
หนังสือที่หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช.

## ยื่น 11 ข้อถึง “บิ๊กตู” แก้ปาล์มราคาตก

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช หุ่นท่าลาด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.นครศรีธรรมราช และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มจากทั่วภาคใต้มาร่วมชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลรับซื้อผลปาล์มน้ำมันตามราคาประกาศไว้ กก.ละ 4.20 บาท ในช่วงบ่ายได้สรุปจำนวน 11 ข้อ ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาดูแลและชดเชยส่วนต่าง หากราคาปาล์มน้ำมันในตลาดต่ำกว่าทุนอยู่ที่ กก.ละ 3.38 บาท ให้กระทรวงเกษตรฯ ชดเชยส่วนต่าง 2. เปิดโอกาสให้ตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มลานแทเข้าร่วมเป็นกรรมการปาล์มน้ำมันฯ ไม่ต่ำกว่า 20 คน 3. ให้ภาครัฐลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน โดยการควบคุมราคาตั้งแต่ราคาเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า อุปกรณ์การผลิต ราคาปุ๋ย ไม้ให้สูงเกินจริง 4. ให้ยกเลิกการซื้อขายกำหนดเปอร์เซ็นต์ ให้ใช้มาตรฐานปาล์มสูงสุดเป็นมาตรฐาน 5. ให้

ควบคุมการนำเข้าน้ำมันปาล์ม เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า น้ำมันที่ไม่ถูกกฎหมายอย่างเคร่งครัด 6. ให้ผลักดัน พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมัน โดยเร่งด่วน

7. สนับสนุนงบก่อสร้างโรงงานหีบน้ำมันปาล์มดิบอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 8. ให้เร่งชดเชยส่วนต่างราคาขายพาราตามมติที่สมัชชาสถาบันเกษตรกรได้เสนอไปแล้วโดยทันที 9. ให้บังคับใช้นโยบายการใช้ประโยชน์ยางพาราในประเทศให้มากที่สุด 10. ให้รัฐบาลเร่งออกนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชเสริมรายได้ และสัตว์เลี้ยง และ 11. ให้หยุดยุทธการทวงคืนผืนป่ากับคนยากไร้ และให้เร่งปฏิรูปที่ดินทำกินให้แก่คนจน มีแกนนำได้ลงชื่อร่วมกันมี นายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.นครศรีธรรมราช นายทศพล ขวัญรอด ประธานเครือข่ายชาวสวนยาง-ปาล์ม น้ำมันแห่งประเทศไทย นายชัยฤทธิ์ ด้ายข้วน นายกสมาคมสวนปาล์ม จ.ตรัง นายทิวา ปานจันทร์ นายกสมาคมผู้ประกอบการลานแท จ.ชุมพร พ.ศ.อ.สัมฤทธิ์ นิลทอง นายกสมาคมปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ แกนนำผู้ชุมนุมรอนายอำนาจ ปะติเส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จะเดินทางมารับหนังสือข้อเรียกร้องเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี และสลายตัวกลับไป.

17 กันยายน 2558 หน้า 20 (1)

# จีนตื่นรณหาเงิน



วิรสพงษ์  
รามางกูร

เศรษฐกิจของจีนชะลอตัวเร็วกว่าที่คาด กำลังเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจไปทั่วโลก เป็นที่รู้กันไปทั่วโลกว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นเปราะบางเพียงไร ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของจีนก็กำลังปวกหิวลง ทั้งที่ตลาดเซี่ยงไฮ้และตลาดฮ่องกง ทางความต้องการทุ่มเงินเป็นแสนล้านหยวนเพื่อพยุงเอาไว้ด้วยการจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้น แต่ก็คงจะเอาไม่อยู่ ถ้าภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือ real sector ยังคงหดตัวอยู่ ภาคการเงินหรือ financial sector ก็ต้องปรับตัวตามเป็นของธรรมดา

สาเหตุหลักที่เป็นเหตุให้เศรษฐกิจของจีนปวกหิวลงก็เป็นที่รู้กันคือ การหดตัวของมูลค่าการส่งออกที่หดตัวถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เศรษฐกิจที่นำด้วยการส่งออกอย่างจีนหดตัว เมื่อเศรษฐกิจหดตัว การนำเข้าก็ย่อมหดตัวลงไปด้วย มูลค่าการนำเข้าของจีนหดตัวถึง 15 เปอร์เซ็นต์

ในขณะที่เศรษฐกิจของจีนขยายตัวในอดีตราคาที่สูง ราคาสินค้าขั้นปฐมและสินค้าเกษตรกรรม เช่น น้ำมัน ถ่านหิน แร่ธาตุต่างๆ เช่น เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม ทองคำ ราคาสินค้าเกษตรที่สามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ เช่น อ้อย น้ำตาล ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม รวมถึง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ราคาก็ถีบตัวสูงขึ้นไปหมด

ขณะที่จีนนำเข้าสินค้าขั้นปฐมเหล่านั้นเป็น

17 กันยายน 2558 หน้า 20 (2)

จำนวนมากจนมีราคาสูงขึ้น จีนก็ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของตน โดยการตั้งราคาที่ต่ำกว่าราคาอุตสาหกรรมอย่างเดียวกันที่ผลิตจากโรงงานในยุโรปและสหรัฐอเมริกา จนทำให้ยุโรปและอเมริกาขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างหนัก เศรษฐกิจชะลอตัวลง อัตราการว่างงานสูงขึ้น เป็นเวลานานกว่า 10-15 ปีมาแล้ว

**บ**ัดนี้เกิดเหตุการณ์ตรงกันข้ามกับที่เคยเป็น กล่าวคือเศรษฐกิจของจีนเริ่มชะลอตัวสถานการณ์ในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นคู่ค้ากับจีนก็เริ่มชะลอตัวลง ราคาสินค้าขั้นปฐมที่เคยทะยานตัวขึ้นก็ปวกหวัลง ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าขั้นปฐมเหล่านี้ เช่น ชาติอาระเบีย อิหร่าน และประเทศอื่นในตะวันออกกลาง รวมถึงเวเนซุเอลา ในกรณีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย ในกรณีของถ่านหิน เหล็ก ทองแดงและอื่นๆ ก็มีปัญหาเรื่องดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดทันที

การที่ราคาพลังงานลดลง ราคาสินค้าเกษตรที่สามารถผลิตพลังงานทดแทน เช่น อ้อยและน้ำตาล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าว และสินค้าประเภทแป้งก็มีราคาลดลงด้วย เพราะเกษตรกรก็ลดพื้นที่การปลูกอ้อย มันสำปะหลัง หันมาปลูกข้าวและข้าวโพดแทน

ราคาน้ำตาลที่เคยสูงถึง 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ ขณะนี้ลดลงมาเป็น 10 เซ็นต์ต่อปอนด์ ซึ่งลงมาถึงจุดที่อาจเกิดปัญหาเพราะราคาประกันของอ้อยตามระบบ 70:30 ของโรงงานอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทต่อตันอ้อย ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับ 35-36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ก็อาจยังไม่มีปัญหา แต่ถ้าราคาน้ำตาลในตลาดโลกต่ำกว่า 10 เซ็นต์ต่อปอนด์เงินบาท หากธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยเงินบาทแข็งขึ้นเป็น 30-32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ปัญหาที่คงจะเกิดขึ้นแน่นอนอย่างที่เคยเกิดขึ้น สมัยหลังวิกฤตการณ์น้ำมันคลังที่ 2 ราคาน้ำมันลดลง ทำให้ราคาน้ำตาลลดลงเหลือเพียง 4 เซ็นต์ต่อปอนด์ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 21-23 บาทต่อดอลลาร์ ปัญหาการเมืองเกิดขึ้นทันที ทุกแห่งที่มีโรงงานน้ำตาล เช่น สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ถ้าคราวนี้ราคาน้ำตาลตกต่ำอีกซึ่งคงเกิดแน่ เพราะราคาน้ำมันปิ้งหวัลงอย่างนี้ ปัญหาคงลุกลามไปหลายจังหวัดในภาคอีสานและภาคเหนือ ไม่จำกัดวงอยู่แต่ภาคกลาง **รัฐบาลควรเตรียมการไว้ได้แล้ว อย่าปล่อยให้**

เหมือนกรณีราคายางพารา ข้าว และพืชไร่อย่างอื่น เพราะชาวไร่อ้อยนั้นมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งกว่าชาวประมง ชาวสวนยาง ชาวนาและชาวเกษตรกรอื่นๆ

**ล**เมื่อเศรษฐกิจของจีนเริ่มชะลอตัวลง ทิศทางการจีนก็พยายามทุ่มเทกำลังเงินและนโยบายต่างๆ นโยบายอันหนึ่งที่สำคัญก็คือ การทุ่มเทการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบถนนหนทาง ระบบขนส่งทางราง สนามบิน และอื่นๆ

ระบบขนส่งทางรางเป็นโครงการที่ต้องลงทุนสูง จีนลงทุนเชื่อมทุกภาคด้วยระบบราง มีรถไฟฟ้าเชื่อมกับทุกมณฑล รวมถึงเมืองลาซาในมณฑลทิเบต เมื่อลงทุนเสร็จประธานาธิบดีเหอเจ๋นถิงได้ประกาศชีวิตเพราะถูกจับได้ว่าทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นข่าวไปทั่วโลก หลังจากที่ได้เห็นผลงานของตนเองไม่นาน

ระบบขนส่งมวลชนและสินค้าทางรางของจีน ประสบกับปัญหาการขาดทุนมหาศาล ทั้งในเรื่องก่อสร้าง การบำรุงรักษา การบริหารจัดการที่ยังไม่ได้มาตรฐานของโลก จีนใช้วิธีปราบทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการลงโทษอย่างรุนแรง ทั้งการจำคุกและประหารชีวิต แต่การทุจริตคอร์รัปชั่นก็ไม่บรรเทาเบาบาง

บริษัทก่อสร้างของจีนจึงไม่ได้รับความไว้วางใจจากประเทศต่างๆ ที่บริษัทจีนเข้าไปร่วมประมูลงาน เพราะบริษัทของจีนได้ฝากผลงานที่ไม่ได้มาตรฐานไว้ในประเทศต่างๆ ที่อาจจะมึนราคาถูกแต่คุณภาพต่ำระหว่างก่อสร้างก็มีปัญหา ไม่เป็นไปตามแบบที่ตกลงกันไว้ เมื่อจะถูกปรับก็ไม่ยอมให้ปรับ บริการหลังการขายก็ไม่รับผิดชอบ เพื่อนบ้านรอบประเทศไทยล้วนแต่มีประสบการณ์ที่ขมขื่น ในที่สุดโครงการต่างๆ เหล่านั้นก็ใช้ไม่ได้ แต่รัฐบาลต้องผ่อนชำระหนี้ระยะยาวไปเรื่อยๆ รัฐมนตรีที่เป็นผู้รับผิดชอบตัดสินใจก็พ้นจากตำแหน่งเกษียณอายุไปแล้ว ไม่ต้องรับผิดชอบ ในที่สุดโครงการที่จีนรับสัมปทานไปที่ว่าราคาถูกก็ถูกไม่จริง กลายเป็นของที่แพงที่สุดไป เพราะปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในจีนยังมีระบอบอยู่มาก มีภยันตรายแต่จู่อยู่ประโยชน์หนึ่งว่า “ตายไม่กลัว กลัวไม่กำไร” จีนจึงทำสินค้าปลอมแปลงได้ทุกอย่าง แม้แต่ข้าวสารก็ปลอมได้

**เครื่องจักรเครื่องกล เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นกังหันไอน้ำ กังหันน้ำ กังหันก๊าซของจีนมีราคาถูกกว่าของเยอรมนีและญี่ปุ่นมาก หัวรถจักร รถยนต์เกราะ เรือรบ ก็ไม่มีใครกล้าใช้**

17 กันยายน 2558 หน้า 20 (3)

**ถ้าต้องซื้อ ซื้อแล้วก็มีปัญหามาก ได้ไม่คุ้มเสีย เราจึงไม่ค่อยเห็นบริษัทเอกชนของเราที่ได้สัมปทานโรงไฟฟ้าก็ดี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งที่เขื่อนก็ดี ยอมใช้ของจีนเพราะความต่ำกว่ามาตรฐานของสินค้าจีนในเกือบทุกด้าน**

**ข**ณะที่ระบบขนส่งทางรางของจีนขาดทุนอย่างมหาศาล ตัวผู้บริหารบริษัทที่ทำรางก็ดี ทำรถไฟความเร็วสูงก็ดี ทำหัวรถจักรความเร็วปานกลางก็ดี หรือแม้แต่หัวรถจักรรถไฟความเร็วธรรมดาที่ดี กำลังเดือดร้อน กำลังจะถูกเล่นงานกันเป็นแถว จึงออกมาวิ่งเต้นกับรัฐบาลของประเทศที่ระบบการตรวจสอบรัฐบาลของประชาชนอ่อนแอ เพื่อเสนอกดดันให้สัมปทานโครงการขนาดใหญ่กับบริษัทจีน เพื่อให้ผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ของจีนซึ่งส่วนมากเป็นรัฐบาลจีน สามารถออกข่าวว่าตนได้โครงการที่ประเทศนั้นประเทศนี้แล้ว เพื่อมาชดเชยกับการขาดทุนของตน แต่เมื่อทำไปนานก็พบว่าประเทศผู้ลงทุนรับไม่ได้ ก็เลิกกันไป เช่น อินโดนีเซีย เมื่อเร็วๆ นี้

ถ้าใครเคยขับรถยนต์เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งทางตะวันออกและทางตะวันตก โดยใช้ทางหลวงที่สร้างด้วยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย ก่อสร้างโดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างของไทย กับทางหลวงที่สร้างด้วยเงินช่วยเหลือของรัฐบาลจีน

ก่อสร้างโดยบริษัทรับเหมาของจีน จะเห็นความแตกต่างของมาตรฐานของทางหลวงที่ก่อสร้างโดยบริษัทไทยและทางหลวงที่ก่อสร้างโดยบริษัทจีน ทั้งมาตรฐานความปลอดภัย คุณภาพ ความทนต่างกันราวฟ้ากับดิน ทั้งๆ ที่ราคาค่าก่อสร้างเท่าๆ กัน เพราะออกกันคนละครั้ง เห็นแล้วยังดีใจที่เห็นความแตกต่างในเรื่องมาตรฐานการก่อสร้างของไทยสูงกว่าจีนเป็นอันมาก คิดว่าประชาชนในประเทศที่รับความช่วยเหลือเขาก็คงคิด

พูดถึงมาตรฐานคุณภาพของรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน เครื่องปั่นไฟ มอเตอร์ของไทยกับของจีนที่วางขายในตลาดประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรา ราคาแพงกว่าของจีนมากกว่าเท่าตัว แต่คนมีเงินจะซื้อของไทยไม่ยอมซื้อของจีน เพราะคุณภาพผิดกันมาก

**บัดนี้รัฐบาลไทยกำลังคิดอ่าน จะให้สัมปทานบริษัทจีนมาพัฒนาการขนส่งระบบรางในไทย จะให้จีนต่อเรือดำน้ำมาขายให้ไทย จะใช้เงินกู้ดอกเบี้ยแพง 3-4 แสนล้านบาทจากจีน ใช้คืนเป็นหยวนหรือดอลลาร์ก็ยังไม่ชัด**

**ไต่ถามแล้วใจหาย**





17 กันยายน 2558 หน้า 13



## มวยล้ม-ยางล้ม

นับว่าออกตัวแรงเอาเรื่องทีเดียวกับรัฐมนตรีว่าการคนใหม่ของกระทรวงเกษตรฯ “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” เพราะหลังเข้ามานั่งบนเก้าอี้ได้แค่ไม่กี่สัปดาห์ ท่านก็เริ่มซักดาบเงื้อมเตรียมฟันกรณี “สัญญาอภัยศ” ที่ องค์การสวนยาง (อศย.) ทำไว้กับ บริษัท ไท่หนาน รับเบอร์ กรุ๊ป ของจีน เพื่อระบายยางในสต็อกจำนวน 2 แสนตัน

ที่ต้องว่า “อภัยศ” ก็เพราะในสัญญาหลักที่ระบุไว้ บริษัท ไท่หนาน จะรับซื้อในราคาโลกรัมละ 63.56 บาท แต่กลับมีการแอบทำสัญญาแนบท้ายโดยพลการ เปิดทางให้เอกชนจีนสามารถหักเงินค่าใช้จ่ายอื่นในการส่งมอบ รวมทั้งยกปัญหาเรื่องคุณภาพยางมาเป็นข้ออ้างในการกดราคาซื้อได้ เช่น ถ้ามีการอ้างว่า ยางเสียรูปทรง ชันรา หรือมีความชื้นสูง ก็จะต้องลดราคาขายลงไปอีกโลกรัมละ 4.84 บาท

แบบนี้ก็น่าคิดว่า ถ้าขายยาง 2 แสนโลกรัม ถ้าถูกแทงเป็นยางเสีย ยางเสื่อม ทั้งหมด ฝ่ายเอกชนของจีนที่รับซื้อไป จะประหยัดเม็ดเงินไปได้เป็นจำนวนเท่าไร

และที่สำคัญ คือ **ไม่แน่ว่าจะมี “เงินทอง” ไปถึงมือใครบ้างหรือไม่**

แต่เรื่องนี้ก็กลายเป็นปัญหาการราคาซังมาตลอด เพราะไม่เคยมีใครเข้ามาแก้ไขหรือให้ความกระจ่างใดๆ ออกมา ทั้งที่เวลานั้นมีเสียงเรียกร้องและกดดันอย่างหนักจากเกษตรกรชาวสวนยาง “ตัวจริง” แต่รัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องยางพารา โดยเฉพาะอย่าง “อำนาจ ปะติเส” ก็ดูเหมือนจะได้ยินไม่

ถนัด จึงไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญสำหรับการสอบสวนหาความกระจ่างในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้นเสียงเชียร์จึงดังกระหึ่มขึ้นทันที เมื่อ “พล.อ.ฉัตรชัย” ตัดสินใจออกมาขยับในเรื่องนี้

ตามข่าวบอกว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยางพาราทั้งหมด เพื่อสอบถามถึงความไม่ชอบมาพากลในการทำสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้น ก่อนได้ข้อสรุปเบื้องต้น คือ ให้ “องค์การสวนยาง” หรือ อศย. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว นำสัญญาซื้อขายทั้งหมดไปหารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงเกษตรฯ และส่งให้ “สำนักงานอัยการสูงสุด” ตรวจสอบรายละเอียด ก่อนนำข้อสรุปกลับมารายงานให้ทราบอีกครั้ง เพื่อพิจารณาดำเนินงานขั้นต่อไป

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ตรวจสอบกรณีการเช่าโกดังประมาณ 4-5 แห่ง ซึ่งอศย.ใช้เงินไปกว่า 60 ล้านบาท โดยอ้างว่าต้องเช่าไว้เก็บยางเพื่อนำมาคัดไปปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งมอบให้กับ บริษัท ไท่หนาน ว่ามีความถูกต้องโปร่งใสเพียงใด

และให้รายงานผลสรุปมาให้ทราบภายใน 15 วัน เห็นแล้วก็ต้องปรบมือดังๆ และยกนิ้วให้ พล.อ.ฉัตรชัย ถึงความเฉียบขาด

ที่เหลือก็คงต้องคอยดูกันต่อไปว่า สุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร ซึ่งก็ได้แต่หวังว่า ท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้มีความกระจ่างออกมาและมีคำอธิบายที่ชัดเจน เพราะปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ “คาใจ” เกษตรกรชาวสวนยางมานานแล้ว

ที่สำคัญ ต้องไม่ปล่อยให้มันเป็น “มวยล้ม” หรือถูกเป่าเสียงหายไปเหมือนอย่างที่ผ่านมา เพราะถ้าผลออกมาเป็นแบบนี้เมื่อใด ก็บอกได้ว่าเลยครึบกับอนาคตยางพาราไทย

มะลิลา



17 กันยายน 2558 หน้า 13

## 3ชาติ'ยาง'จับมือ เพิ่มการใช้ในปท. ช่วยอ้อม'รายย่อย'

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมภาคีประเทศผู้ปลูกยางพารา 3 ประเทศ ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมามีประเทศสมาชิก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันกำหนดเป้าหมายขยายการใช้ยางพาราในแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 10% จากเดิมที่มีการใช้ไม่เกิน 5% โดยให้แต่ละประเทศกำหนดมาตรการที่มีความชัดเจน เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาสถาปัตยกรรมและช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีช่องทางทางการตลาดเพิ่มขึ้น

โดยแนวทางขยายการใช้ยางพาราในประเทศ ทั้ง 3 ประเทศเห็นตรงกันว่าสามารถใช้ยางพาราราดถนนทดแทนยางมะตอยได้ ซึ่งจะมีความคงทนสูงกว่า ขณะเดียวกันยังสามารถใช้ยางพาราปูพื้นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น ตลอดจนใช้ปูพื้นคอกสัตว์เพื่อกันสั่นได้ ขณะที่มาเลเซียได้กำหนดให้สถานพยาบาลของรัฐใช้ถุงมือที่ทำจากยางพารา โดยมีการศึกษามาตรฐานถุงมืออย่างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้ ที่ประชุมฯยังได้เร่งรัดการศึกษาวิจัยด้านคาร์บอนเครดิตของผลิตภัณฑ์ยางพาราแต่ละชนิด ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการปลูกสร้างสวนยางอย่างยั่งยืน

17 กันยายน 2558 หน้า 14

## กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งปรับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ อกม.ช่วยเก็บข้อมูล



รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรและการดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งทำให้ฐานข้อมูลเกษตรกรมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และจำเป็นที่จะต้องขยายฐานข้อมูลจากที่มีอยู่เดิม 4 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทำการเกษตรและการเป็นสมาชิกองค์กร การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร และการประกอบกิจกรรมการเกษตร เพิ่มเป็น 7 ด้าน ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการเพิ่มเติมข้อมูลอีก 3 ด้าน คือ รายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รองรับกับนโยบายและมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทำโครงการและมาตรการตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกันรายได้ โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (ข้าว ยางพารา) เป็นต้น ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรดังกล่าวได้มีการจัดเก็บมาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงเป็นประจำทุกปีตามความต้องการของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามนโยบายและเงื่อนไขที่กำหนด โดยภายในเดือนตุลาคมปีนี้ มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 6.33 ล้านครัวเรือน ให้เป็นปัจจุบัน และมีการขยายฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิม 4 ด้าน เป็น 7 ด้าน โดยเพิ่มด้านรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงาน ที่จะเร่งดำเนินการ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบงานในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยการปรับวิธีการจัดเก็บข้อมูล โดยจ้างอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลแทนการให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนตามความสมัครใจ และให้เกษตรกรเป็นผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูลตนเอง โดยจะกำหนดช่วงเวลาการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลที่แน่นอนเป็นประจำทุกปี ส่วนกรณีเกษตรกรไม่ได้แจ้งข้อมูลแก่ อกม. ภายในเวลาที่กำหนด ให้เป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องไปแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตรอำเภอ 2) การดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล โดยการจัดเก็บข้อมูลใหม่เพิ่มเติมดังกล่าว พร้อมกับทำการ

ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน โดยทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ 3) การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงวางระบบการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และ 4) การปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้รองรับการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งจัดทำระบบการประมวลผลข้อมูล และจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบ

“จึงขอให้เกษตรกรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับ อกม. ที่จะลงไปเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ปีนี้ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และให้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการและมาตรการสำคัญของรัฐบาล ให้มีระบบการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำปีและเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” นายโอฬาร กล่าวในที่สุด

17 กันยายน 2558 หน้า 10

## กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จับมือกรมอาชีวศึกษา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จับมือกรมอาชีวศึกษา หนุนครูวิทยาลัยเกษตร 48 แห่งทั่วประเทศ ลงพื้นที่สอนอาชีพให้เกษตรกร พร้อมมอบวุฒิการศึกษา ปวช. ยกระดับการศึกษาให้เกษตรกรไทย

นายประยวน พันธุ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและยกระดับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแผนการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะเข้าไปทำงานร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 48 แห่งทั่วประเทศ โดยลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อเข้าไปสอนเกษตรกรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำความรู้ขั้นตอนกระบวนการผลิตทั้งระบบ โดยเฉพาะพืชเฉพาะทางซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ให้ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยเฉพาะพืชพลังงาน อาทิ ปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ส่วนพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว ทูเรียน ยางพารา ฯลฯ เพื่อให้เกษตรกรได้ยกระดับการศึกษา เนื่องจากหากเกษตรกรผ่านการประเมินตามหลักสูตรที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำหนด ก็จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น



17 กันยายน 2558 หน้า B 12

## หลังการกรอง

■ สีตา

# หมักไม่พับ

ต่อไปบอกว่ารักกันจริง ตอนอยู่กระทรวงพาณิชย์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ก็ลุยแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันพลวันมีอระวิง จนต้องนำเข้า และสต็อกปาล์มบวมเป่ง

มาวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีเกษตรฯ พล.อ.ฉัตรชัย ยังเป็นที่รักของชาวสวนปาล์มและยางพารา

17 ก.ย.นี้ เครือข่ายปาล์มน้ำมันและยางพารา 14 จังหวัดภาคใต้ที่ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี จะเข้าพบหารือกับ พล.อ.ฉัตรชัย เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ หากไม่ช่วยเหลือจะปิดถนนที่นครศรีธรรมราช

“การเรียกร้องครั้งนี้ถามว่าชุมนุมกันไม่กลัวทหารเหรอกกลัวครับ แต่วันนี้เป็นเรื่องปากท้องของครอบครัว เราถูกเอกชนปกปิดข้อเท็จจริงเรื่องเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มมาตลอด และถูกกดราคารับซื้อว่าปาล์มเราต่ำกว่า 17% แต่เมื่อไปตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น้ำมันมากถึง 19-20%”

ขอให้กระทรวงเกษตรฯ เข้ามาดูแลและชดเชยส่วนต่างหากราคาปาล์มน้ำมันในตลาดต่ำกว่าราคาทุน 3.38 บาท/กก. และขอให้หยุดทวงคืนผืนป่ากับคนยากไร้

บิ๊กฉัตร จะว่าอย่างไรต้องติดตาม...



17 กันยายน 2558 หน้า 23

## เกษตรกรการันตียางพารา “พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251” แซมป์แห่งอาเซียน

กรมวิชาการเกษตรการันตียางพารา “พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251” ครองแชมป์แห่งอาเซียน ชี้ศักยภาพให้ผลผลิตสูงสุด หากสภาพพื้นที่เหมาะสม บวกจัดการดี น้ำยางพุ่งปรืด 500-700 กก./ไร่/ปี เกษตรกรหันใช้เพิ่มขึ้น

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางมีความตื่นตัวในการเลือกใช้อย่างพันธุ์ดีมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ โดยเฉพาะยางพารา “พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251” หรือ “อาร์อาร์ไอที 251” (RRIT 251) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ประกาศให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อปี 2543 ถือเป็นพันธุ์ยางที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และพื้นที่ปลูกยางใหม่ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการใช้มากกว่าพันธุ์อื่น เนื่องจากยางพันธุ์ดังกล่าวมีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงสุดของประเทศและภูมิภาคอาเซียน เชื่อมั่นว่า สามารถแข่งขันกับพันธุ์ยางของประเทศคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียได้

ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 มีจุดเด่น คือ การเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างเปิดกรีดเจริญเติบโตปานกลาง มีความสม่ำเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงดี ทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมาก ที่สำคัญยังให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งสูงมาก ในพื้นที่ปลูกยางเดิมให้ผลผลิต 10 ปี กรีดเฉลี่ย 462 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM600 ประมาณ 57 % และพื้นที่ปลูกยางใหม่ ให้ผลผลิต 8 ปีกรีดเฉลี่ย 343 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 คิดเป็น 59 % นอกจากนี้ ยังมีจำนวนต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งน้อยด้วย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวอีกว่า มีเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายรายนำยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 ไปปลูก เช่น พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า หลังเปิดกรีดยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 ให้ผลผลิตน้ำยางสูงถึง 500-700 กิโลกรัม/ไร่/ปี อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรปลูกยางพันธุ์นี้ในสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม และมีระบบการจัดการแปลงที่ดีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร การันตีว่า จะได้ผลผลิตน้ำยางเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูกยาง และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกำหนดให้พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 เป็นหนึ่งใน 12 พันธุ์ยางชั้น 1 นับเป็นยางพันธุ์ดีที่ผ่านการทดลองและศึกษาลักษณะต่างๆ อย่างละเอียดแล้ว แนะนำให้ปลูกโดยไม่จำกัดเนื้อที่ปลูก ถือเป็นพันธุ์ยางที่มีศักยภาพสูงสุดของประเทศในขณะนี้ และมั่นใจว่าเป็นพันธุ์ยางที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียน จึงได้รับความนิยมสูงขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้อย่างพันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 (RRIM600) กลับลดลงเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องอ่อนแอต่อโรคใบร่วงไฟทอปธอร่า และโรคใบจุดก้างปลา” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว



ราคาประมูลวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558

**ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา**

<b>ยางแผ่นดิบ</b>	<b>43.50</b>	(16/07/58)
<b>ยางแผ่นรมควันชั้น3</b>	<b>45.15</b>	(16/09/58)
<b>น้ำยางสด ณ โรงงาน</b>	<b>42.50</b>	0.00
<b>เศษยาง (100%) ณ โรงงาน</b>	<b>39.00</b>	(16/09/58)

คาดการณ์ราคายางวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558

ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดโตเกียวและราคาน้ำมัน ประกอบกับการปรับตัวลงของตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ช่วยหนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) อาจจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ 17 กันยายน นี้รวมทั้งภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ปลูกยางของไทยทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาดน้อยลง อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงระมัดระวังในการซื้อขาย เนื่องจากอุปสงค์ที่ยังคงซบเซา เพราะโดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยัง คงชะลอตัว



ชวนชาวระยองฟังสัมมนาพิเศษ “เปิดยุทธศาสตร์การลงทุน รู้ทันหุ้น รู้ทัน TFEX เสริม  
เกร็ดความรู้เรื่องยางพารา” 20 ก.ย. นี้ (17/09/2558)

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX ร่วมกับ บล. เคที ซีมิโก้  
ชวนชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงฟังสัมมนาเครื่องเรื่องยางพารา จัดเต็มกับการวิเคราะห์กล  
ยุทธ์ลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ และเทคนิคทำกำไรบนราคายางพาราโดยกูรูมืออาชีพ เตรียมตัวให้พร้อม  
กับการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3 Futures) พบกับสัมมนาเข้มข้น  
ช่วงเช้าหัวข้อ "เปิดยุทธศาสตร์การลงทุน รู้ทันหุ้น รู้ทัน TFEX เสริมเกร็ดความรู้เรื่องยางพารา"  
ช่วงบ่ายหัวข้อ "วิเคราะห์กราฟและปัจจัยกระทบต่อราคายางพารา พร้อมกลยุทธ์การลงทุน" และ  
หัวข้อ "เจาะเทคนิคทำกำไรบนราคายางพาราด้วย TFEX RSS3 Futures" พิเศษผู้ร่วมงานรับของ  
ที่ระลึกจาก TFEX วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 9.30-16.00 น. ห้องแสงเพชร 1 และ 2  
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง สำรองที่นั่งฟรีที่ [www.tfex.co.th](http://www.tfex.co.th) หรือ [www.ktzmico.com](http://www.ktzmico.com)  
สอบถาม 0 2695 5259

ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 15 กันยายน 2558)





องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตรายย่อยของมาเลเซีย (RISDA) เห็นว่า มาเลเซียควรส่งออกต้นยางเก่าที่ไม่ให้น้ำยางแล้ว (17/09/2558)

Datuk Zahidi Zainul Abidin ประธาน RISDA กล่าวกับที่ประชุมนักข่าวหลังจากได้หารือกับผู้ผลิตรายย่อยในรัฐ Perlis ว่า มาเลเซียควรพิจารณาส่งออกต้นยางเก่าที่ไม่ผลิตน้ำยางแล้วแทนที่จะปล่อยให้ทิ้งให้เสียเปล่า โดยเฉพาะต้นยางที่ถูกทิ้งร้างเนื่องจากปัญหาราคายางตกต่ำ

ประธาน RISDA กล่าวว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาการลดค่าธรรมเนียมในการแปรรูปยางเพื่อให้สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยได้ร้องเรียนเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งสูงมากกว่า 270 ริงกิตต่อคน ในขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคายางตกต่ำ ซึ่งรัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ทันที และยังสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตน้ำยางมากขึ้นเนื่องจากจะทำรายได้ให้มากกว่ายางก้อนถ้วย รวมทั้งการปลูกพืชแซมพริกและสมุนไพร เพื่อเพิ่มรายได้

ในช่วงการเผชิญกับวิกฤตราคายาง RISDA ได้ขอให้กระทรวงการพัฒนาชนบทและภูมิภาคเพิ่มเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตรายต่อไป

ที่มา: <http://rubberjournalasia.com>, 14/09/2015



**แนะใช้ม.44 รื้อสัญญาจ้างเงิน ยอมขาดทุนครั้งเดียวจบ/ผุดต้นแบบเพิ่มใช้ยางในประเทศ  
(17/09/2558)**

“ธนิต” เสนอ คสช. ใช้ ม.44 แก่สัญญาซื้อขายยางกับ “ไชน่าไต้หวัน” แนะให้ยอมขาดทุน เลหลังขายยางทั้ง 4 แสนตัน เจ็บครั้งเดียวจบ อีกด้านสนองนโยบายขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ยางแปรรูป อุดช่องว่างวิจัยขึ้นหิ้ง เผยนำร่องโมเดลต้นแบบที่ระยอง ใช้งบเพียง 4 แสนบาทฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเจ้าแก่ หากสำเร็จใช้เป็นต้นแบบในจังหวัดอื่นๆ

นายธนิต โสรัตน์ ประธานคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา (ศบปย.) และที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วมพัฒนายางทั้งระบบ ที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากยางพาราในสต็อกรัฐบาลมีมากถึง 4 แสนตัน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เงินซึ่งเป็นคู่ค้าหลักอ้างมาตลอดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ราคายางทั้งในประเทศและตลาดโลกไม่สามารถขยับขึ้นได้ เรื่องนี้มองว่ารัฐบาลในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยอาจใช้มาตรา 44 มาแก้สัญญาซื้อขายยางกับบริษัทไชน่า ไต้หวัน รับเบอร์ อินดัสทรีกรุ๊ปทั้งล็อตเก่าและล็อตใหม่จำนวน 4.08 แสนตัน โดยต้องยอมขาดทุนแบบเลหลังเหมือนเสื้อผ้าตกยุค ที่พอเข้าฤดูร้อน เสื้อผ้าหน้าหนาวก็ต้องขายทิ้ง อาจจะต้องยอมขาดทุน แบบครั้งเดียวจบ จะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ยืดเยื้อ

“ปัญหาตอนนี้ที่เอกชนหรือฝ่ายไทยลังเล เพราะแต่ละฝ่ายใครซื้อใครขาย ก็อยากจะถือประโยชน์แต่ละฝ่ายมากที่สุด ซึ่งฝ่ายขาย ก็อยากจะให้เป็นสัญญาการส่งมอบ ณ วันที่เซ็นสัญญา ฝ่ายผู้ซื้ออยากจะเป็นสัญญาการส่งมอบ ณ วันที่ซื้อปัจจุบัน ดังนั้นมองว่าถ้าทางไชน่าไต้หวันฯ อยากขยายเวลารับมอบก็รีบเซ็นอนุมัติแล้วเร่งรัดให้ส่งมอบให้แล้วเสร็จคราวเดียว ถ้าชนไม่ทันก็ต้องรับผิดชอบค่าเช่าโกดังเอง ไม่มีประโยชน์ที่จะไปยกเลิกสัญญา”

นายธนิต กล่าวอีกว่า ตนเป็นประธานคณะกรรมการ 1 ใน 7 คณะขับเคลื่อนยางพาราในระยะกลางน้ำ ตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาทำไมนโยบายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศ เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศจึงไม่ประสบความสำเร็จ โดยในปี 2557 มีการใช้ยางในประเทศ เพียง 5.41 แสนตันหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 14.35% ของปริมาณยางทั้งหมดที่มีมูลค่ารวม 4.76 แสนล้านบาท ขณะที่การส่งออกยางในรูปกึ่งวัตถุดิบมีสัดส่วนสูงถึง 85.65% กลับมีมูลค่าเพียง 1.93 แสนล้านบาทตั้งแต่ปี 2554 มีการนำยางที่



- 2 -

นำไปแปรรูปเพิ่มขึ้น 11.15% หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 2.75% ส่วนใหญ่เกินกว่า 60% เป็นการเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมล้อรถยนต์ อย่างไรก็ตามปริมาณโรงงานซึ่งจดทะเบียนเป็นผู้ใช้งานในช่วง 4 ปีที่ผ่านมากลับลดลง 18 โรงงาน คิดเป็น 7.7% แสดงให้เห็นถึงปัญหาการผลักดันนโยบายการแปรรูปยางที่ต้องมียุทธศาสตร์และกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

“ที่ผ่านมาการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน ในระดับกระดาษ ขาดการขับเคลื่อน งานวิจัยแปรรูปยางส่วนใหญ่อยู่บนหิ้งไม่สามารถต่อยอดธุรกิจ ขาดการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในลักษณะโซ่อุปทาน อาทิ การตลาด และการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนขาดพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ด้านการทำอุตสาหกรรมและธุรกิจ ควบคู่ไปจะเป็นศูนย์ต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดยจะมีกระทรวงต่างๆ ทำงานอย่างบูรณาการ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ค้า และเกษตรและสหกรณ์”

นายธนิต ระบุเชื่อมั่นว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ และเพิ่มการใช้งานยางพาราในประเทศได้ โดยทุกฝ่ายจะต้องทำอย่างบูรณาการและร่วมมือกันทั้งข้าราชการ เอกชนและเกษตรกร ไม่เกียร์ว่าง ทั้งนี้ศูนย์ ควบคู่ไป ได้ใช้งบประมาณเพียง 4 แสนบาท นำร่องศูนย์ ต้นแบบวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นแห่งแรกในการฝึกอบรมเกษตรกรแปรรูปยาง โดยมีหลักสูตรทั้งทฤษฎี และเข้าไปปฏิบัติจริงในโรงงานนั้น ตลอดจนการสร้างแบรนด์ส่งออก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาตลาดซึ่งจะทำให้เกษตรกรเป็นเจ้าแก่ได้ในอนาคต ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการดำเนินการเช่น สงขลา พิจิตร โลก และ นครศรีธรรมราช ซึ่งต้องรอประเมินผลจากจังหวัดระยองก่อน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

อนึ่ง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนา ยางพารา โดยให้นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับคณะทำงาน ประกอบด้วย เกษตรกรและข้าราชการ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ (17/09/2558)



ไทย-มาเลเซีย-อินโดฯ จับมือเพิ่มใช้ยางในปท. 10%-ตั้งกลุ่ม CLMV ร่วมสร้างอำนาจต่อรอง  
(17/09/2558)

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงผลการประชุมภาคีประเทศผู้ปลูกยางพารา 3 ประเทศ ครั้งที่ 25 หรือ The 25th Meeting of International Tripartite Rubber Council (ITRC) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม ITRC ซึ่งมีประเทศสมาชิก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันกำหนดเป้าหมายขยายการใช้ยางพาราในแต่ละประเทศเพิ่ม ขึ้นเป็น 10% จากเดิมที่มีการใช้ไม่เกิน 5% โดยให้แต่ละประเทศกำหนดมาตรการที่มีความชัดเจน เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาส่งออก และช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีช่องทางทางการตลาดเพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับแนวทางขยายการใช้ยางพาราในประเทศ ทั้ง 3 ประเทศเห็นตรงกันว่าสามารถใช้ยางพาราราดถนนทดแทนยางมะตอยได้ ซึ่งจะมีความคงทนสูงกว่า ขณะเดียวกันยังสามารถใช้ยางพาราปูพื้นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น ตลอดจนใช้ปูพื้นคอกสัตว์เพื่อกันลื่นได้ ขณะที่มาเลเซียได้กำหนดให้สถานพยาบาลของรัฐใช้ถุงมือที่ทำจากยางพารา โดยมีการศึกษามาตรฐานถุงมืออย่างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เร่งรัดการศึกษาวิจัยด้านคาร์บอนเครดิตของผลิตภัณฑ์ยางพารา แต่ละชนิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปลูกสร้างสวนยางอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาสให้สวนยางพาราเป็นส่วนหนึ่งของตลาดคาร์บอนเครดิต จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งยังจะปล่อยให้ราคายางพาราเป็นไปตามกลไกของตลาดปกติ และทั้ง 3 ประเทศยังมอบหมายให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษา รูปแบบและความเป็นไปได้ใน การจัดตั้งตลาดยางพาราในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคาดว่า ผลการศึกษาดังกล่าว จะเสร็จสิ้นในปี 2559 และเป็นตลาดสำหรับภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ในที่ประชุม ITRC ครั้งนี้ ยังได้หารือกับผู้แทนของ กัมพูชาและเวียดนามซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางเป็นจำนวนมากและมีความพร้อมให้เข้าร่วมเป็นภาคีผู้ผลิตยางพาราด้วย ขณะที่ สปป.ลาว และเมียนมาร์ อยู่ระหว่างการตัดสินใจเข้าร่วมภาคีเช่นกัน ซึ่งคาดว่าจะการผั่นกำลังของประเทศไทยผู้ผลิตยางพาราครั้งนี้ จะสามารถช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้า และเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสวนยางพารารายย่อยให้มีความเป็น อยู่ดีขึ้นในอนาคต

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 16 กันยายน 2558)



องค์การพัฒนาก่อสร้างการผลิตยางรายย่อยของมาเลเซีย (RISDA) เห็นว่า มาเลเซียควรส่งออกต้นยางเก่าที่ไม่ให้น้ำยางแล้ว (17/09/2558)

Datuk Zahidi Zainul Abidin ประธาน RISDA กล่าวกับที่ประชุมนักข่าวหลังจากได้หารือกับผู้ผลิตยางรายย่อยในรัฐ Perlis ว่า มาเลเซียควรพิจารณาส่งออกต้นยางเก่าที่ไม่ผลิตน้ำยางแล้วแทนที่จะปล่อยให้เสียเปล่า โดยเฉพาะต้นยางที่ถูกทิ้งร้างเนื่องจากปัญหาราคายางตกต่ำ

ประธาน RISDA กล่าวว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาการลดค่าธรรมเนียมในการแปรรูปยางเพื่อให้สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยได้ร้องเรียนเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งสูงมากกว่า 270 ริงกิตต่อคน ในขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคายางตกต่ำ ซึ่งรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาที่ทันที และยังสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตน้ำยางมากขึ้นเนื่องจากจะทำรายได้ให้มากกว่าอย่างก้นถ้วย รวมทั้งการปลูกพืชแซมพวกผักและสมุนไพร เพื่อเพิ่มรายได้

ในช่วงการเผชิญกับวิกฤตราคายาง RISDA ได้ขอให้กระทรวงการพัฒนาชนบทและภูมิภาคเพิ่มเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตยางต่อไป

ที่มา <http://rubberjournalasia.com>, 14/09/2558



**ชวนชาวระยองฟังสัมมนาพิเศษ “เปิดยุทธศาสตร์การลงทุน รู้ทันหุ้น รู้ทัน TFEX เสริมเกร็ดความรู้เรื่องยางพารา” 20 ก.ย. นี้ (17/09/2558)**

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX ร่วมกับ บล. เคที ซีมิโก้ ชวนชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงฟังสัมมนาแยกเครื่องเรื่องยางพารา จัดเต็มกับการวิเคราะห์กลยุทธ์ลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ และเทคนิคทำกำไรบนราคายางพาราโดยกูรูมืออาชีพ เตรียมตัวให้พร้อมกับการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3 Futures) พบกับสัมมนาเข้มข้น ช่วงเช้าหัวข้อ "เปิดยุทธศาสตร์การลงทุน รู้ทันหุ้น รู้ทัน TFEX เสริมเกร็ดความรู้เรื่องยางพารา" ช่วงบ่ายหัวข้อ "วิเคราะห์กราฟและปัจจัยกระทบต่อราคายางพารา พร้อมกลยุทธ์การลงทุน" และ หัวข้อ "เจาะเทคนิคทำกำไรบนราคายางพาราด้วย TFEX RSS3 Futures" พิเศษผู้ร่วมงานรับของที่ระลึกจาก TFEX วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 9.30-16.00 น. ห้องแสงเพชร 1 และ 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง สำรองที่นั่งฟรีที่ [www.tfex.co.th](http://www.tfex.co.th) หรือ [www.ktzmico.com](http://www.ktzmico.com) สอบถาม 0 2695 5259

ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 15 กันยายน 2558)



**ภาวะยาง AFET: ราคาแกว่งแคบขึ้นประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบ-รอความชัดเจน FOMC  
(17/09/2558)**

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 47.34 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 189 สัญญา ลดลงจากวานนี้ 8 สัญญา

นายธนเสถียร ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส พีแอสเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า ยังมองว่าในช่วงสัปดาห์นี้ ตลาดน่าจะแกว่งตัวกรอบแคบก่อน ขณะที่ราคา WTI ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาจากแรงเก็งกำไรจากข่าว โดยจะรอผลการประกาศ สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ค่าเงินเยน ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงผันผวนในช่วงนี้ เนื่องจากประเด็นผลการประชุม FOMC ยังต้องรอความชัดเจนประเมินแนวตัน 51.40/52.50 บาท/กก. แนวรับ 49/48 บาท/กก.

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,262 สัญญา เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 79 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

OCT 15 48.30 - 0

NOV 15 49.30 - 0

DEC 15 49.30 - 1

JAN 16 49.15 - 0

FEB 16 49.50 - 0

MAR 16 49.40 50.00 8

APR 16 49.10 50.10 181

รวม 189

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 16 กันยายน 2558)